

CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ  
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH  
CHI CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ  
THÀNH PHỐ THỦ ĐỨC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 12529/TB-THADS

TP. Thủ Đức, ngày 09 tháng 12 năm 2024

**THÔNG BÁO**  
**Về việc không có người tham gia đấu giá, trả giá**  
**hoặc bán đấu giá không thành**

Căn cứ Điều 104 Luật thi hành án dân sự (được sửa đổi, bổ sung năm 2014);

Căn cứ Bản án, Quyết định số 176/2012/HSST ngày 28 tháng 9 năm 2012 của Tòa án nhân dân Quận 9, thành phố Hồ Chí Minh.

Căn cứ Quyết định thi hành án số 975/QĐ-CCTHADS ngày 02 tháng 4 năm 2013 của Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh.

Căn cứ Quyết định về việc cưỡng chế kê biên xử lý tài sản số 273/QĐ-CCTHADS ngày 16 tháng 8 năm 2024 của Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Thủ Đức.

Căn cứ Hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản thi hành án dân sự số 297/HĐ-ĐG ngày 11 tháng 11 năm 2024 giữa Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Thủ Đức và Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản Thành phố Hồ Chí Minh.

Căn cứ Thông báo không có người đăng ký tham gia đấu giá số 6164/TTĐG ngày 03 tháng 12 năm 2024 của Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản Thành phố Hồ Chí Minh;

Chấp hành viên Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Thủ Đức thông báo cho:

Người được thi hành án : bà Huỳnh Thị Hạ Uyên, Huỳnh Nhật Như Vy, địa chỉ: 211 Tây Hòa, phường Phước Long A, Quận 9 ( nay là thành phố Thủ Đức ), thành phố Hồ Chí Minh;

Người phải thi hành án : bà Nguyễn Thị Thu Thủy, địa chỉ: Thôn Tân Sinh, xã Cam Thành Bắc, huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa;

Nội dung: Các tài sản bao gồm: - 01 (một) sợi dây chuyền kim loại màu vàng dạng xích có khắc chữ TDANH\*31;

- 01 (một) sợi dây chuyền kim loại màu vàng hình mắt xích đầu nôi khóa có chữ "KMU" mặt có dây hình thánh giá khắc chữ "TDC II";

- 01 (một) lắc đeo tay kim loại màu vàng có đính hạt đá màu tím – vàng – xanh;

- 01 (một) sợi dây chuyền kim loại màu vàng hình mắt xích mặt dây chuyền khắc chữ “GUCCI”;

- 01 (một) mặt dây chuyền hình trụ tròn rỗng bên trong đính hạt đá màu trắng

Các tài sản nêu trên với giá khởi điểm **22.895.207 đồng** ( hai mươi hai triệu tám trăm chín mươi lăm ngàn hai trăm lẻ bảy đồng ) nhưng không có người đăng ký tham gia đấu giá.

Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận được Thông báo này đương sự có quyền thỏa thuận về mức giảm giá tài sản (đối với trường hợp tài sản đưa ra bán đấu giá lần đầu) hoặc người được thi hành án có quyền nhận tài sản để trừ vào số tiền được thi hành án ( từ sau lần giảm giá thứ hai trở đi mà không có người tham gia đấu giá, trả giá hoặc bán đấu giá không thành ). Nếu các bên không thỏa thuận hoặc thỏa thuận không được về mức giảm giá hoặc người được thi hành án không đồng ý nhận tài sản để trừ vào số tiền được thi hành án thì Chấp hành viên sẽ quyết định giảm giá tài sản để tiếp tục bán đấu giá.

Vậy, thông báo để đương sự được biết./.

**Nơi nhận:**

- Đương sự;
- Viện KSND TP.Thủ Đức;
- Lưu: VT, HSTHA.

  
**CHẤP HÀNH VIÊN**  
**Hoàng Thị Thủy**